



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

### สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**๑. ขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิมของสำนักงาน กสม.**

ที่ประชุม กสม. มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิมของสำนักงาน จากงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน จากแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูง โดยมอบสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. การเป็นองค์กรร่วมจัดเวทีเสวนา เรื่อง วัฒนธรรมเข้มขึ้นกับกลไกคุ้มครองสิทธิสตรี**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดเวทีเสวนา เรื่อง วัฒนธรรมเข้มขึ้นกับกลไกคุ้มครองสิทธิสตรี กับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และการจัดงาน มอบนายชินนทร์ เกตุปราษฎ์ รองเลขาธิการ กสม. เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนในประเด็นกลไกรับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงานรัฐภายใต้วัฒนธรรมอำนาจนิยมและปิตาธิปไตย ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมรับฟังการเสวนาผ่านทางระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ทางเพจของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. ข้อมูลงบประมาณในการส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บสป.**

ที่ประชุม กสม. มีมติได้พิจารณาข้อมูลงบประมาณในการส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. การเข้าร่วมการประชุมประจำปี GANHRI 2024**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบการเข้าร่วมการประชุมประจำปี GANHRI 2024 ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป